



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>การผ่าตัดทำคลอดส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ (ต่อ)</p> <p>การศึกษาข้อมูลของ WHO และแหล่งข้อมูลที่ศึกษาเรื่องการคลอดบุตรอื่น ๆ คณะนักวิจัยพบว่า แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในการคลอดบุตรเนื่องจากแม่มีอุ้งเชิงกรานเล็กนั้นพบได้มากขึ้น จากเดิมที่พบในอัตราส่วนราว ๓๐ คนในทุก ๑,๐๐๐ คน เมื่อช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ มาเป็น ๓๖ คนในทุก ๑,๐๐๐ คนในปัจจุบัน แนวโน้มดังกล่าวสวนทางกับทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งหากมนุษย์ไม่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์เข้าช่วยเหลือแม่ที่ประสบปัญหาการคลอดบุตรแล้ว ยืนที่ส่งต่อลักษณะอุ้งเชิงกรานเล็กควรจะถูกขจัดหมดไป เช่นเมื่อราวร้อยปีก่อน แม่และลูกที่มีปัญหานี้จะเสียชีวิตในการคลอดทั้งคู่อ่างแน่นอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทั้งนี้ ลูกของมนุษย์มีศีรษะขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น จึงมีแนวโน้มที่จะคลอดยากหากแม่ไม่มีวิวัฒนาการให้อุ้งเชิงกรานมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทารกเองไม่ปรับตัวให้มีขนาดของร่างกายเมื่อแรกคลอดเล็กลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของทารกแรกคลอดในปัจจุบันล้วนเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับหลักวิวัฒนาการ คือมีตัวโตกว่าเดิมและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกด้วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>มาทาดอร์หญิงนักสู้วัวกระทิงและการเหยียดเพศในสเปน</p> <p>"กอนซี ริโอส" วัย ๒๕ ปี หญิงสาวผู้ทำตามความฝันของตนเองได้สำเร็จด้วยการเป็น "มาทาดอร์หญิง" ของสเปนที่ปัจจุบันมีอยู่เพียง ๔ คนเท่านั้น กอนซีได้แรงบันดาลใจในการเป็นมาทาดอร์หลังจากได้ชมการสู้วัวกระทิงอันน่าตื่นเต้นเมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ในวันนั้นนักสู้วัวกระทิงทำให้ผู้ชมในสนามรวมถึงเธอรู้สึกตื่นเต้น กอนซีบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งอยากจะเป็นอยู่ที่จุดนั้นให้ได้</p> <p>ปัจจุบันเธอเป็น ๑ ในมาทาดอร์หญิงเพียง ๔ คนในสเปน แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะศิลปะการสู้วัวกระทิงที่สเปนเป็นกิจกรรมที่ผู้ชายมีบทบาทใหญ่ในทุก ๆ ขั้นตอน ในช่วงแรกจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะได้รับการจ้างงานในประเทศ เธอต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ถึง ๕ ปีด้วยการเริ่มเป็นมาทาดอร์ที่เปรูและเม็กซิโก ต่อมาจึงได้เป็นนักสู้วัวกระทิงที่สเปนอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ กอนซีเชื่อในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศ เธอบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายต่างก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ อย่างที่เธอได้ทำมาแล้ว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ศธ.ตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายสร.เสนอขอยกระดับสถานพยาบาล'สภสค.' เป็นร.พ.</p> <p>ดร.พิษณุ ตูลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สภสค.) เปิดเผยว่า สำนักงาน สภสค.มีภารกิจสำคัญในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาล ในส่วนกลาง ก็มีสถานพยาบาล สภสค.เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง ทันตกรรม รวมถึงการบริการนวดแผนไทย โดยมีแพทย์ พยาบาล ทั้งที่เกษียณอายุ ราชการและยังไม่เกษียณ สลับหมุนเวียนออกตรวจรักษา อย่่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนา สถานพยาบาล สภสค.ให้มีความเข้มแข็งขึ้น จึงมีแนวคิดยกระดับสถานพยาบาล สภสค.ให้มีสถานะเป็นโรงพยาบาล ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานไปศึกษาข้อมูล กฎหมาย ต่างๆ ในการเสนอขออนุมัติยกระดับสถานะสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตาม ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เบื้องต้น อย่่างจะเริ่มจากเล็กๆ ก่อนคือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มี ๓๐ เตียง สามารถรับ ผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ หากสถานพยาบาล สภสค.ยกระดับขึ้นเป็น โรงพยาบาล และสภสค.สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนก็จะขยายไปสู่ในภูมิภาคเพื่อให้ บริการดูแลสุขภาพเพื่อนครต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาข้อมูลประมาณ ๑ เดือน จากนั้นจะสรุปรายละเอียดเพื่อรายงานต่อที่ประชุม สภสค.</p>	-	-
ประเทศ	<p>แร็โยหินลินค้ำควบคุมฉลาก</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงออกประกาศให้สินค้าที่มี ส่วนประกอบของแร็โยหิน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยคำเตือนต้องระบุว่า"ระวัง อันตรายผลิตภัณฑ์นี้มีแร็โยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายอาจ ก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด" และแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความตามท้าย ประกาศนี้ ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น "คำเตือน" ต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเมตร ด้วยตัว อักษรที่มีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในลักษณะคงทน ถาวรที่ผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประ - กอบ ของแร็โยหินซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนรวมถึงข้อแนะนำในการใช้ที่ ต้องระบุรายละเอียด ด้วยหากผู้ประ กอบการฝ่าฝืนขายสินค้าโดยไม่มีฉลากหรือมี ฉลาก แต่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุก ไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตผู้ส่งหรือนำเข้า มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เตือนโรคหัดระบาดในเด็กเล็กอาจถึงตายได้</p> <p>นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหัดเป็นไข่ออกผื่นที่พบได้ในทุกวัยแต่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ ๑-๖ ปี สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคหัด ๑,๕๔๘ ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี ๘๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑ ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกคือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคใต้ โรคหัดมีระยะฟักตัวประมาณ ๘-๑๒ วัน หลังจากนั้นจะมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ผื่นจะขึ้นประมาณวันที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่มมีไข้ ไข้จะลดลงเมื่อผื่นกระจายไปทั่วตัวและจางหายไปภายในเวลาประมาณ ๑๔ วัน ผู้ป่วยโรคหัดอาจมีโรคแทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง ช่องหูอักเสบ สมออักเสบและภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหาร หรือขาดวิตามินเอ เมื่อเป็นหัดจะมีความรุนแรงมาก และถ้ามีปอดอักเสบร่วมด้วย อาจทำให้เสียชีวิตได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>พิษแมลงก้นกระดกเสี่ยงทำตาบอดแนะปชช.อย่ากังวลพบแพทย์ทันเวลารักษาได้</p> <p>นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ภาพผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดกชนิดหนึ่ง จนมีข่าวถึงกับว่า แมลงชนิดนี้ทำให้เสียชีวิต กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงด้วงก้นกระดก และโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงด้วงก้นกระดก ว่า อาการผื่น หนึ่งอักเสบจากแมลงด้วงก้นกระดกเกิดจากการสัมผัสสารพีเดอริน(Paederin) จากตัวแมลงก้นกระดกสารนี้มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน เมื่อดังก้นกระดกมาเกาะตามร่างกายแล้วแผลปิด หรือบีบทำให้แมลงท้องแตกและสัมผัสกับสารพิษนั้น อาการจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณสารพิษที่สัมผัส ถ้าสัมผัสสารพิษจำนวนมากจะเป็นหนอง ผื่นวางเรียงตัวเป็นแนวยาวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีอาการโรคติดเชื้อรุนแรงควรไปพบแพทย์ ไม่ควรรักษาด้วยตนเองอย่างไรก็ตามพิษจากแมลงด้วงก้นกระดกไม่ทำให้มีอันตรายถึงชีวิต ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลมากเกินไป ลักษณะเป็นผื่นแดงหรือเป็นรอยไหม้ รูปร่างมักเป็นทางยาวทิศทางหลากหลาย (ตามรอยปิด) ผื่นมีขอบเขตชัดเจน จะมีตุ่มน้ำพองใส และตุ่มหนองขนาดเล็กเกิดขึ้นตามมาในเวลา ๒-๓ วัน อาการคันมีไม่มากนัก แต่มักมีอาการแสบร้อนร่วมด้วย หากสารพีเดอรินกระจายถูกบริเวณดวงตาก็จะเกิดอาการตาบวมแดงและอาจทำให้ตาบอดได้ อาการอักเสบเหล่านี้จะหายไปในเวลาประมาณ ๑-๒ สัปดาห์โดยอาจจะมียารักษาหลังการอักเสบได้ในระยะสั้นๆ แต่มักจะไม่เป็นผลเป็น โดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงและไม่มีอาการระบบอื่น</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โคราชอุณหภูมิลด แห้งซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง</p> <p>ภายหลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัด มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๑๕-๑๗ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนต่างพากันหาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสอง ที่จะได้รับคความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาที่ถูกและมีหลายแบบให้เลือกซื้อและที่บริเวณตลาดจระ ในเขตเทศบาลนครราชสีมา บรรดาพ่อค้าแม่ค้า นำเสื้อกันหนาวมือสอง ของเด็กและผู้ใหญ่นำมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าภายในตลาดจระ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ มาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเป็นจำนวนมาก โดยมีราคาตั้งแต่ ตัวละ ๓๕ ถึง ๓๕๐ บาท ด้านนายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.๙ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นประชาชนส่วนใหญ่อีกจะพากันเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง มาสวมใส่กันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีราคาถูก ดังนั้นตนเองก็อยากจะเตือนประชาชนทุกคนที่เลือกซื้อควรที่จะมีการนำไปต้มน้ำใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค และตัวไรที่ติดมากับเสื้อมือสอง เพราะเสื้อผ้ามือสองนั้นไม่ได้มีการผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกวิธีมาก่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคผิวหนังก็ควรที่จะมีการต้มฆ่าเชื้อโรค</p>	-	-
ประเทศ	<p>นโยบายศูนย์กลางสุขภาพและสุขภาวะ</p> <p>เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.รังชัย กิระติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เกี่ยวกับนโยบาย ศูนย์กลางสุขภาพและสุขภาวะ (Medical Hub & Wellness) ว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว ออกมาตรการขยายเวลา ให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยได้นานขึ้นถึง ๑๐ ปี คาดว่าจะเริ่มใช้ภายในปีนี้ และจะสร้างรายได้เข้าประเทศ ๓ หมื่นล้านบาทต่อปีโดยจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติในกลุ่ม ๑๔ ประเทศคือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ญี่ปุ่น สามารถพำนัก หรืออยู่ในประเทศไทยได้รวมระยะเวลา ๑๐ ปี แต่ต้องขออนุญาตครั้งละ ๕ ปี โดยต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป มีเงินฝาก ๓ ล้านบาทอย่างน้อย ๑ ปี มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑ แสนบาทต่อเดือน และต้องซื้อประกันสุขภาพในขณะที่อยู่ในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะ มีสิทธิพิเศษคือ สามารถซื้อรถยนต์และคอนโดมิเนียมได้ และสามารถนำครอบครัวเข้ามาได้ด้วย ขั้นตอนหลังจากนี้ เป็นการพูดคุยแต่ละกระทรวงเพื่อออกกฎหมายเอื้อ เช่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศที่ต้องประชาสัมพันธ์</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>"หญ้าดอกขาว" ลดยาสูบหรี-ความอ้วน</p> <p>ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษีษกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยหญ้าดอกขาวพบว่า มีสรรพคุณช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ลงได้ เนื่องจากในหญ้าดอกขาวจะมีสารไนเตรด ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นมีความรู้สึกชา ทำให้ผู้ที่บริโภคหญ้าดอกขาวเข้าไปจะไม่รับรสชาติใดๆ ส่งผลให้ไม่มีความอยากจะสูบบุหรี่ หญ้าดอกขาวนั้นสามารถรับประทานได้ตามความต้องการ เพราะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ร่างกายสามารถขับออกเองได้ ทั้งนี้นอกจากช่วยในการเลิกสูบบุหรี่แล้ว ยังพบอีกว่าหญ้าดอกขาวมีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วย โดยในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน เราได้แนะนำให้รับประทานหญ้าดอกขาวก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ โดยรับประทานได้ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑.ชงเป็นชาดื่ม และ ๒.แบบลูกอม ทั้งนี้ หญ้าดอกขาวมีขายที่ร้านขายยา เป็นยาควบคุมที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้จำหน่ายเพื่อคอยให้คำแนะนำก่อนรับประทาน</p>	-	-
ประเทศ	<p>คุมการจ่ายยา ชรก.</p> <p>น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ออกหนังสือถึงหน่วยราชการและสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ทำความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาทั้งยาในบัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลักที่ใช้ในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลและประหยัดเงินงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๗ หมื่นล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๗.๑ หมื่นล้านบาท โดยกำหนดว่ากรณีแพทย์สั่งยาในบัญชีหลัก แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางการกำกับการใช้ยา เช่น จ่ายยาจำนวนมากๆ การจ่ายยาโรคเฉพาะทางที่แพทย์ผู้รักษาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง แพทย์ผู้รักษาจะต้องเขียนเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการกำกับใช้ยาในบัญชียาหลักไว้ ในทะเบียนประวัติของคนไข้ เพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลัง นอกจากนี้สถานพยาบาลต้องกำกับจ่ายยาของแพทย์ดังกล่าว หากตรวจพบว่าสถานพยาบาลไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กรมบัญชีกลางจะเรียกเงินค่ายาที่เบิกจ่ายทั้งหมดคืน สำหรับการกำกับจ่ายยานอกบัญชียาหลักในการรักษาข้าราชการ จะต้องมีใบรับรองของสถานพยาบาล ระบุสาเหตุในการใช้ยานอกบัญชียาหลัก และรายชื่อของแพทย์ ที่ทำการสั่งจ่ายยา จึงสามารถใช้ประกอบในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>มะเร็งปอด ๑ ใน ๕ โรคร้ายคร่าชีวิต</p> <p>นายแพทย์ฉัตรชัย คุวิธน์ไพศาลแพทย์อายุรกรรมมะเร็ง โรงพยาบาลวชิรเมธีเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์รายงานว่าเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ ๖๑,๐๘๒ คน เป็นเพศชาย ๓๕,๔๓๗ คน เป็นเพศหญิง ๒๕,๖๔๕ คน ซึ่งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย เพศชายมีจำนวน ผู้เสียชีวิต ๕ อันดับ ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งช่องปาก และคอหอย มะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนเพศหญิง มีจำนวนผู้เสียชีวิต ๕ อันดับ ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งลำไส้ใหญ่</p>	-	-
ประเทศ	<p>อนาคตรพ.ไทย</p> <p>สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวีตวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปรพ.๕) สถาบันพระปกเกล้าและแพทย์สภา ทัศนศึกษาโรงพยาบาลใน จ.เชียงราย และเห็นปัญหาของโรงพยาบาลรัฐได้อย่างชัดเจน ว่า ๑.ไทยยังขาดแคลนแพทย์มาก ๒.รัฐต้องเร่งสร้างแพทย์ที่เป็นแพทย์ นวัตกรรม ๓.แม้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการของรพ.รัฐ แต่ยังคงสู้ รพ.เอกชนไม่ได้ อีกทั้งโครงสร้าง ต้นทุนของรพ.รัฐไม่มีความชัดเจน จำเป็นต้อง คำนวณรายจ่ายและรายรับให้แม่นยำที่สุด เพื่อสะท้อนต้นทุนของรัฐ ๔. ต้องจัดการ ปัญหาการให้บริการ รพ.รัฐของคนต่างชาติที่มีมากขึ้น และอาจเก็บเงินไม่ได้ กลายเป็นภาระของรพ. และ ๕. ปัจจุบันรพ.รัฐสังกัดหลายกระทรวง การแลกเปลี่ยน บุคลากร องค์ความรู้ และทรัพยากรมีความจำเป็นมาก เพื่อไม่ให้ เกิดการซ้ำซ้อน และสร้างประสิทธิภาพสูงสุดจากการลงทุนของภาครัฐ</p>	-	-
ประเทศ	<p>เปิดแอร์นอนในรถอันตราย</p> <p>นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมชอบงีบหลับในรถยนต์ที่ เปิดแอร์และปิดกระจกมิดชิด มีโอกาสเสียชีวิตสูงจากการสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันท่อไอเสียรถยนต์ที่เข้าไป ทางระบบแอร์ ทำให้ขาดอากาศหายใจ หากจำเป็นต้องนอนในรถ ให้ปิดแอร์ ดับเครื่องยนต์ และลดกระจกลง ๒-๓ เซนติเมตร หรือกดปุ่มพัดลม เพื่อให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้ามา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	คนไทยสวมหน้ากากอนามัยน้อย นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม กรม สบส. กล่าวว่า คนไทยเป็นหวัดไม่นิยมสวมหน้ากากอนามัย โดยพบร้อยละ ๑๙ ใช้เป็นประจำ ร้อยละ ๗๔ สวมบ้าง ไม่สวมบ้าง และที่เหลือร้อยละ ๗ ไม่เคยสวมเลย กลุ่มผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษาไม่สวมมากที่สุด ภาคกลาง กทม. ปริมาณลดลงน้อยที่สุด ขณะที่ภาคอีสานสวมหน้ากากมาก รองลงมาเป็นภาคเหนือ ย้ำช่วงฤดูหนาวมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดสูง หากสวมหน้ากากอนามัยจะตัดการแพร่โรคได้ถึงร้อยละ ๘๐	-	-
ภูมิภาค	๑๘ นร.อาหารเป็นพิษ เมื่อเวลา ๒๒.๑๕ น. วันที่ ๓ ธ.ค. รพ.น่าน ได้รับผู้ป่วยเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน ๑๘ คน มีอาการปวดท้อง อาเจียน และท้องเสีย เบื้องต้นคาดสาเหตุจากอาหารเป็นพิษ สอบถามนายสนอง ก้อนสมบัติ ผอ.โรงเรียน เผยว่า นำนักเรียนชั้น ม.ปลาย ๑๐๐ คน ไปเข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ที่น่านวัลเลย์รีสอร์ท ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน มีคณะอาจารย์และติวเตอร์สับเปลี่ยนกันให้ความรู้กับเด็ก วันนี้เข้าค่ายเป็นวันที่ ๑๐ รุ่งขึ้นจะปล่อยเด็กกลับบ้านแล้ว ปกติไม่ได้สั่งอาหารของรีสอร์ทแต่จะสั่งจากภายนอกทำมาให้เด็กๆ รับประทานตอนแรกมีอาการอ่อนเพลียคิดว่าคงเหนื่อยจากการเข้าค่าย แต่ภายหลังเริ่มปวดท้องถ่ายเหลว อาจารย์รีบประสานไปที่ รพ.น่าน มาตรวจอาการเด็ก ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ๑๘ คน ในจำนวนนี้ต้องนอนพักรักษาตัว ๔ คน แต่อาการไม่รุนแรงและมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด.	๑ ธ.ค.๕๙ จ.พิจิตร พบ out break อาหารเป็นพิษที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขก ต.คลองคู อ.ตะพานหิน ผู้ป่วยเด็กมีอาการอาเจียน ไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย จำนวน ๑๐ ราย (หมดระยะเฝ้าระวังวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๙) ขณะนี้ ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม	มอบหมายทีมที่เลี้ยง อ.ตะพานหิน และทีม SAT สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่
จังหวัด	-	-	-

ชอบ ทราย

รสดี ดงหนั

แรงผู้เกี่ยวธง

ดำเนินการ

ประสาน

SAT/ ๕๕๐ (๒๕๕๐)

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

- 8 ธ.ค. 2559

